



5 กันยายน 2558 หน้า 16

## เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา

“อำนาจ” เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยางพาราของประเทศ พร้อมดันกองทุนพัฒนายาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ สู่ความเข้มแข็ง

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้เร่งเดินหน้าในการ พัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยให้เกิดความเข้มแข็ง ให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งการการเกิดพร. ยางฉบับใหม่ส่งผลให้เกิดรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่ คือ การยางแห่งประเทศไทยหรือ Rubber Authority Of Thailand (RAOT) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

องค์กรดังกล่าวนับว่าเป็นองค์กรใหม่ที่ดำเนินงานในรูปแบบรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนด บทบาทหน้าที่ให้ กยท. เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบ ดูแลบริหารจัดการยางพาราประเทศครบวงจรทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรม งานวิจัยและงานวิชาการ รวมถึงการ พัฒนาเกษตรกร เตรียมพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่การ เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียน และ

ผู้นำตลาดยางในอนาคต

ในช่วงเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงต้องเร่ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ การกิจของ กยท. ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ขณะเดียวกันยังต้องเตรียมยุทธศาสตร์การพัฒนา ยางพาราของประเทศพร้อมขับเคลื่อนองค์กรใหม่ให้ สอดคล้องรับกับนโยบายแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ของรัฐบาล รวม 16 โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ จะมีการจัดการกองทุนพัฒนายางพารา ของ กยท. โดยมีเป้าหมายจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ 6 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1.ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กร 10% 2.ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา 5% 3.ใช้เพื่อ ส่งเสริมการปลูกแทน 40% 4.ใช้เพื่อส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการใช้ยางภายใน ประเทศพัฒนาระบบตลาดและการขนส่ง และรักษาระดับ ราคาอย่างให้มีเสถียรภาพ 35% 5.เป็นสวัสดิการเกษตรกร ชาวสวนยาง 7% 6.ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบัน เกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง 3% กยท.จะเป็น รัฐวิสาหกิจที่สร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง อุตสาหกรรมยางพาราและเศรษฐกิจระดับมหภาคของ ประเทศด้วย





7 กันยายน 2558 หน้า 13

## แก้ปัญหาทางต้องรู้อจริง อย่าเชื่อแกนนำกำมะลอ



ทันทีที่เข้ามารับตำแหน่ง รมว.เกษตรฯ ของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ วันแรกก็ถูกถามถึง เรื่องของการเดินหน้าแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรทันทีว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างไร เพราะเท่าที่ประเมินกันคร่าวๆ หากวันนี้ไม่ใช้ยุทธการ คงมีมือล่อมกระทรวงเกษตรฯ ที่ขอให้รัฐมนตรีดูแลเรื่องเกษตร แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ไม่เว้นแต่ละวัน

มาวันนี้มีคำถามมากมาย เกี่ยวกับการเดินหน้าแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะเรื่องราคายางพาราที่ตกต่ำต่อเนื่องว่ากัน ว่าจากที่นายอานวย ประดิษฐ์ มาเป็นรมช.เกษตรฯ จนออกจากตำแหน่งราคายังไม่ถึงที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่า ราคาจะต้องราคา 65 บาทต่อกิโลกรัม จนป่านนี้ ทำงานมาหลายเดือนจนถูกปรับออกจากกรม. ราคายางก็มีแต่ตกต่ำลง จนปัจจุบันราคาเหลือที่กิโลกรัมละ 40 บาทเท่านั้น และยังไม่มีแนวโน้มลงเรื่อยๆ แต่จนถึงวันนี้ ยังมีขบวนการที่อ้างว่าเป็นตัวแทนเกษตรกร จะเดินหน้าสนับสนุนให้นาย “อานวย” มาช่วยแก้ปัญหาทางพารา ซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาด ในขณะที่แกนนำเกษตรกรจริงๆ กับนั่งเฉย ไม่มีมีการเคลื่อนไหว เพราะ..... ปล่อยให้เกษตรกรต้องเผชิญปัญหาราคายางพาราอย่างโดดเดี่ยว และอย่างนี้ เกษตรกรจะพึ่งใคร

มาดูผลงานที่ท่านอดีตรมช. คนเก่าทำเอาไว้ หลังจากรับตำแหน่ง รมช. ไม่กี่วัน นั่นคือ การประกาศจะดันราคายาง โดยผ่านขบวนการมูลกษัตริย์กันชน ที่ใช้เงินไปหลายพันล้านบาท อ้างซื้อนาราคาตลาด คูยิวไอ้อวดกันว่า เรื่องนี้เกษตรกรได้ประโยชน์แน่ แต่สุดท้ายคนได้ประโยชน์คือ กลุ่มพ่อค้าแกมอ้างหน้าตาเลยว่า ไม่มีซื้อห้าม ไม่มีระเบียบห้าม พ่อค้าเขาขงมาขาย และมีการซื้อขงเข้ามาเก็บเพิ่มในสต็อกจากโครงการมูลกษัตริย์กันชนอีกกว่า 2 แสนตัน นั้นไม่รวมของเก่าที่ยังระบายไม่ได้ อีก 2.1 แสนตัน ที่ยังส่งออกไปไม่ได้ ตามสัญญาขายขงที่อ้างว่า เป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี จึงมีคำถามดังๆ ว่าตกลง มาตรการที่ว่าช่วยใคร แต่จนแล้วจนเล่า ไม่มีคำตอบใดๆ จาก รมช. ที่ชื่อ “อานวย” แต่ก็ยังมีขบวนการที่อ้างว่าเป็นแกนนำ เดินหน้าเข้าพบผู้ใหญ่ในรัฐบาลขอให้เอา “อานวย” มาดูเรื่องยางพารา ทั้งที่รู้ดีว่าแท้จริงเกิดอะไรขึ้น เพราะหนึ่งในแกนนำที่นำพากลุ่มเกษตรกรที่อ้างว่าเป็นตัวแทนเกษตรกร ที่ “หน้าดำๆ”

ที่เห็นบ่อยๆ ที่มักพาพวกเดินสายไปพบแกนนำรัฐบาล เคยเป็นหนึ่งในผู้ให้ข้อมูลว่ามีขบวนการขงเรื่องขงที่สภาผู้แทนราษฎร ส่วนจะเป็นใคร เชื่อว่า มีมืออย่างท่าน “ฉัตรชัย” รมว.คนใหม่คงตรวจสอบไม่ยากว่าใครเป็นใคร และที่อ้างไปก่อนหน้านี้ คือ เรื่องสัญญาซื้อ

ขายขง ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ โดย สกย. หรือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางที่มีการตกลงราคาซื้อขงขงกับทางเอกชนคือ บริษัท HINAN ของจีน ที่อดีตรัฐมนตรี “อานวย” บอกว่าไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดสัญญาต่อสาธารณะได้นั้น ก็ยังเป็นเรื่องแปลก และที่ร้ายไปกว่านั้น สัญญาที่จะต้องทำในลักษณะตกลงราคานั้นจะต้องเป็นสัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี โดยบริษัทที่จะต้องทำสัญญา ต้องเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนอย่างเดียว มิฉะนั้นจะใช้วิธีการตกลงราคาไม่ได้เด็ดขาด และจากการตรวจสอบในสารบบบริษัทตัวแทนของรัฐบาลจีนไม่มีรายชื่อบริษัท HINAN จึงถือว่าเป็นจีทูจีปลอมตั้งแต่ต้นซึ่ง ป.ป.ช.เคยชี้มูลเอาผิดมาแล้วในหลายคดี โดยเฉพาะการขายข้าว และมันสำปะหลังให้จีนที่เข้าขายเดียวกัน หรือ จีทูจีแท้ จนมีการฟ้องร้องไปหลายราย เอากันชัดๆ หากไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลจีนจะต้องแข่งขันในการประมูลราคา รับซื้อเท่านั้น นั้นไม่รวมสัญญาอภัยที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนจีนรายนี้แบบสุดๆ ซึ่งตามสัญญา ที่ว่ามาเอกชนจีนรายนี้ต้องรับขงเดือนละ 1 หมื่นตัน ภายใน 10 เดือน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้มีการรับขงขงไม่ถึง 6,000 ตัน แต่กระทรวงเกษตรฯ ยังใจดีไม่ยกเลิกสัญญา แกมยังปล่อยให้ขงขงดีเป็นขงเก่าคัมพราคาสุดๆ ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ในส่วนขงเก่า 2.1 แสนตัน และยังไม่ทันใจ เพิ่มสัญญาอีกฉบับอีก 2 แสนตัน โดยเอาขงในโครงการมูลกษัตริย์กันชนไปขายอีก ที่สำคัญมีข้อมูลว่าล่าสุดมีใครบางคนดึงคณะกรรมการตรวจสอบสัญญา และมีแนวโน้มจะต่อสัญญาอภัยที่ออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เท่าที่ดูรายชือ คือ พวกที่มีเอี่ยวในขบวนการ.... ขงมาตั้งแต่ต้น เข้าใจนะครับ คำตอบคืออะไร

มาถึงสุดท้ายเกษตรกรบูรณาการฉบับนี้ ต้องบอกว่า หากท่าน รมด.ยังแยกไม่ออกว่าใครคือใคร ในขบวนการขง และแก้ปัญหาขงแบบ “มิตรไมตรี” ระวังเรื่องขงขงอาจเป็นปัญหาใหญ่ของสินค้าเกษตรในรัฐบาลนี้เพราะขณะนี้ราคายางพารา มีแนวโน้มดิ่งเหวต่อเนื่อง ในขณะที่คนเป็นตัวแทนเกษตรกรจริงๆ ยังเฉยเฉยปล่อยให้พวกตัวแทนกำมะลอ เดินสายอ้างตัวเป็นตัวแทนเกษตรกรเสนอทางแก้แบบเพี้ยนๆ เพื่อแลกกับตำแหน่งในการขงแห่งประเทศไทย ระวังจับหยาบกันทั้งระบบ

คนหลังเขา

**สวนยางได้รวมตัว ตั้งสมาคมผลักดัน (04/09/2558)**

นายไพรัช เจ้ยชุม ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง เปิดเผยว่า จากการประชุมแกนนำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมครัวข้าวสังข์หยด อ.เมืองพัทลุง วันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติเป็นเอกฉันท์ในการก่อตั้งเป็นสมาคม เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุน สนง.การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สนับสนุนร่าง กยท. ร่างการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และจะนำมติเสนอต่อรัฐบาล พวจ.ทุกจังหวัด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ภายใน 1-2 วันนี้ นอกจากนี้ได้มีหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลจับมือกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภาคเอกชน นักลงทุน และสถาบันเกษตรกรเป็นพันธมิตรร่วมลงทุน โดยก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา อาทิ กระจับปี่ ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางสนามกีฬาและนำยางพาราไปราดถนน ทุกกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฯลฯ จะต้องเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจัง การดำเนินงานในครั้งนี้จะทำให้ยางพาราหายไปจากท้องตลาดไม่น้อยกว่า 30% ส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้น จ.กระบี่ นายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมชาวสวนยาง จ.กระบี่ เปิดเผยว่า องค์กรชาวสวนยางที่เป็นนิติบุคคล 10 แห่งได้รวมตัวกันขอจดทะเบียนเป็นสมาชิกต่อทางราชการภายใต้ชื่อสมาชิกสถาบัน เกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ตามคำแนะนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ชาวสวนยางรวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพในการยื่นข้อเรียกร้อง เรื่องแรกที่สมาชิกได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลคือขอให้รัฐบาลช่วยชดเชย ส่วนต่างราคากลาง คือ ถ้าราคากลางยางพารา กก. ละ 60 บาท แต่ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ กก.ละ 50 บาท รัฐบาลต้องชดเชยให้ กก.ละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 15 ไร่ วิธีนี้รัฐบาลไม่ต้องเสียค่าเช่าโกดัง ไม่ต้องจ่ายค่าประกันภัย ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง โดยจะยื่นต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ในวันที่ 4 ก.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มสมาชิกที่จดทะเบียนขึ้นใหม่นี้คาดว่าจะมีพลังมากพอที่จะให้รัฐบาลรับ ฟังข้อเรียกร้องอย่างจริงจัง.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ (วันที่ 3 กันยายน 2558)

**กยท.เปิดสาขา อุ่มชาวสวนยางเชียงรายยกระดับผลผลิตก่อนขาย (04/09/2558)**

เชียงราย - สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยตัดริบบิ้นเปิดสาขาเชียงรายแล้ว พร้อมวางแผนผลักดันชาวสวนยางผลิตยางครบ-ยางแผ่นรมควันแทนขายยางก้อนถ้วย รวมกลุ่มตั้งสถาบันพัฒนาผลผลิต คาดอีก 5 ปีผลผลิตทะลักเป็นแสนตัน

วันนี้ (3 ก.ย.) นายประสิทธิ์ หมิดเส็น รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ.เชียงราย และสาขาเมืองเชียงราย เลขที่ 688/120-122 ม.3 ต.บ้านคู อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายธรรมนุญ อุ่นธวัช นัดดา ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เชียงราย ปฏิบัติงานในกิจการ กยท.เชียงราย นำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการเปิดสำนักงานดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนจากองค์กรเดิม คือ สกย.มาเป็น กยท.เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย และวันที่ 4 ก.ย.จะเปิดสำนักงานสาขา อ.เชียงของ

นายประสิทธิ์กล่าวว่า พ.ร.บ.ฉบับใหม่ถือเป็นการยกระดับจากองค์กรเดิมมาเป็นการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากิจการยางพาราของไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น จากนั้นทางคณะกรรมการ กยท.จะได้จัดทำยุทธศาสตร์ และพัฒนากิจการยางของเกษตรกร เช่น ลดต้นทุน ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ สามารถเก็บเอาไว้ได้นาน โดยเฉพาะเชียงรายมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณกว่า 500,000 ไร่ และมีพื้นที่กรีดยางได้แล้วประมาณ 230,000 ไร่ ผลผลิตปีละกว่า 50,000 ตัน เป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ที่เพิ่งปลูกกันมาราวปี 2547 เป็นต้นมา และมีสวนยางที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกมาก จึงคาดว่าอีก 5 ปีจะมีผลผลิตออกมากกว่า 100,000 ตัน ซึ่งทางคณะกรรมการจะได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนารูปแบบผลผลิต แปรรูป รวมถึงพัฒนาตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ต่อไป เช่น เปลี่ยนจากการขายในลักษณะยางก้อนถ้วยเป็นยางครบ ยางแผ่นรมควัน





- 2 -

นายประสิทธิ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวสวนยางเชียงรายมักจะขายยางก้อนถ้วยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งข้อเสียคือไม่สามารถเก็บผลผลิตเอาไว้ได้นาน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาจะอาศัยตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่มุ่งให้เกษตรกรร่วมมือกันเป็นสถาบันเกษตรกร ขับเคลื่อนการพัฒนาได้คล่องตัว โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นคือ การผลิตยางครบ และลำดับถัดไปสถาบันเกษตรกรเหล่านี้ก็สามารถมีแหล่งแปรรูปเป็นของตัวเองได้ ต่อไป โดยตามมาตรา 49 (3) แห่ง พ.ร.บ.ใหม่ระบุให้มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยมีกองทุนพัฒนาการยาง ซึ่งอาจจะเป็นไปในลักษณะให้ฟรี หรือให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งก็แล้วแต่คณะกรรมการ กยท.จะกำหนดขึ้น หลัง พ.ร.บ.ใหม่นี้ประกาศใช้ใน 120 วัน

ด้านนายธรรมนูญกล่าวว่า เชียงรายมีชาวสวนยาง 21,892 ราย สถาบันเกษตรกรจำนวน 122 กลุ่ม มีพื้นที่ปลูกยางพาราในระบบทั้งหมด 346,373 ไร่ เปิดกรีดได้แล้วจำนวน 233,812 ไร่ ผลผลิตต่อปี 42,862 ตัน สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ระบบปีละกว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ใหม่ กยท.เมืองเชียงรายจะดูแลพื้นที่ 11 อำเภอจาก 18 อำเภอ ได้แก่ เมืองเชียงราย เวียงชัย แม่จัน ป่าแดด พาน แม่สรวย เวียงป่าเป้า แม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่ลาว และเวียงเชียงรุ้ง ส่วนที่เหลือจะขึ้นกับ กยท.เชียงใหม่

ปัจจุบันราคายางก้อนถ้วยใน จ.เชียงรายประมูลกันที่กิโลกรัมละประมาณ 19 บาท ขณะที่ราคาที่เครือข่ายชาวสวนยางเชียงรายเห็นว่าจะทำให้อยู่ได้ คือกิโลกรัมละ 30 บาท จึงได้พยายามเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากชาวเชียงรายมากกว่าร้อยละ 90 จะจำหน่ายเป็นยางก้อนถ้วยมากกว่าน้ำยาง และยางแผ่นรมควัน เพราะไกลแหล่งแปรรูป

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 4 กันยายน 2558)



5 กันยายน 2558 หน้า 5



## สองเจ้าสัวฟื้นป่าต้นน้ำน่าน

วันเสาร์สบายๆวันนี้ไปคุยเรื่อง “การคืนผืนป่า” ของ เกษตรกรจังหวัดน่านกันสักวันนะครับ เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อเกษตรกรที่ยากจนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติคัดไม้ทำลายป่าเพื่อเอาที่ดินไปปลูกข้าวโพดเชิงชัน แต่วันนี้ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ 2 เจ้าสัวมหาเศรษฐี สามารถเปลี่ยนใจราษฎรเหล่านี้ให้ “คืนผืนป่าต้นน้ำ” ได้สำเร็จเพื่อปลูกป่าขึ้นมาใหม่ ถือเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ผมหวังว่า โครงการต้นแบบนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ มหาเศรษฐีไทย ที่มีอยู่มากมายหันมาให้ความสนใจช่วยกันคนละไม้ละมือ ฟื้นคืนป่าต้นน้ำของเรากลับมา เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่า ภัยแล้ง และอุทกภัยอย่างยั่งยืน

สองวันก่อน “เสี่ยปิ่น” คุณบัณฑูร ถั่วซำ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกสิกรไทย ได้ส่งเรื่องราวการ “คืนผืนป่า” ของเกษตรกร 4 หมู่บ้าน 32 ครัวเรือน ต.เมืองจันท์ อ.ภูเพียง จ.น่าน 300 ไร่ เพื่อร่วมฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน ในโครงการ “รักษาน่าน” มาให้ผมความจริง คุณบัณฑูร ได้เล่าให้ผมฟังตั้งแต่ก่อนไปปรับดินป่าวันที่ 22 สิงหาคมแล้ว

ท่านผู้อ่านเชื่อไหม พื้นที่ป่าต้นน้ำน่านต้นกำเนิดแม่น้ำน่านหนึ่งในแม่น้ำ 4 สายของ แม่น้ำเจ้าพระยา คือ ปิง วัง ยม น่าน แต่ แม่น้ำน่าน เป็นแม่น้ำที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามากที่สุดถึง 40 เปอร์เซ็นต์ แม่น้ำน่านจึงเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นเลือดใหญ่ของภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

เมื่อปี 2507 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติน่านมีถึง 6.54 ล้านไร่ ผ่านไป 40 กว่าปี พื้นที่ป่าเหลือ 5.14 ล้านไร่ ถูกราษฎรบุกรุกไปทำการเกษตรปลูกพืชไร่ถึง 1.39 ล้านไร่ ช่วง 5 ปีหลังจากที่ผ่านมา การบุกรุกรุนแรงขึ้นถึงปีละ 150,000 ไร่ จนปีที่แล้วเหลือพื้นที่ป่าไม่ถึง 5 ล้านไร่

เมื่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงติดตามโครงการพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว จึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “รักษาน่าน” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้แสวงหารูปแบบ ตลอดจนวิธีการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับชุมชน เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

การประชุมวิชาการ “รักษาน่าน” มีขึ้นสองปีติดต่อกัน โดย สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กองทัพบก และ อุทกศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมี ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้สนับสนุนหลัก

เจตนารมณ์ของ โครงการก็เพื่อ คืนผืนป่าที่สูญเสียไปและ ฟื้นฟูป่ากลับสู่สภาพเดิมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้น่าน ต้นน้ำสำคัญของประเทศ

ให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อลูกหลานไทย โครงการนี้ไม่ง่ายเพราะต้องให้เกษตรกรที่ทำกินอยู่แล้ว ขอมคืนพื้นที่ทำกิน และเปลี่ยนอาชีพเดิมไปสู่อาชีพใหม่ที่ยั่งยืน ควบคู่การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

หลังจากคิดอยู่นาน “เสี่ยปิ่น” ก็ตัดสินใจไปชวน คุณสุกชัย เขียววรรณท์ ซีอีโอ ทูร คอร์ปอเรชั่น กรรมการบริหารเครือซีพี ลูกชาย เจ้าสัวธนินท์ เขียววรรณท์ ประธานเครือซีพี ให้มาร่วมด้วย เพราะงานนี้หินมาก ต้องใช้ทั้งเงินทุนและความเชี่ยวชาญการเกษตรด้วย

โครงการนำร่องนี้ มีเกษตรกร 32 ครัวเรือนใน 4 หมู่บ้าน ต.เมืองจันท์ อ.ภูเพียง จ.น่าน ที่สมัครใจคืนที่ดินทำกิน 300 ไร่ ที่เคยปลูกข้าวโพด ยางพารา กลับไปเป็นผืนป่า และเปลี่ยนไปปลูกป่าไผ่ ผลไม้ และทำปศุสัตว์ เพื่อสร้างอาชีพใหม่ที่ยั่งยืน งานนี้ เครือซีพีของ เจ้าสัวสุกชัย จะต้องไปลงทุนสนับสนุนทุกอย่าง ตั้งแต่จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชและสัตว์ เทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งน้ำ อุปกรณ์เครื่องมือการรับซื้อผลผลิตไปจนถึงการดูแลเรื่องการดำรงชีพจนกว่าจะมีรายได้จากผลผลิตใหม่ในช่วงเวลา 5 ปี

งานนี้ต้องชมทั้งเจ้าสัวปิ่น และ เจ้าสัวสุกชัย ถือเป็นเจ้าสัวใจบุญสุดๆ นี่คือก้าวแรกของโครงการ “คืนผืนป่า” เริ่มต้นด้วย 300 ไร่ และราษฎรที่บุกรุกป่า 32 ครัวเรือน ถ้ามีเจ้าสัวใจบุญเพิ่มขึ้นทุกวันผมเชื่อว่าป่าต้นน้ำที่หายไปจะค่อยๆคืนชีพกลับมาแน่นอน โครงการดีๆ อย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นในทุกจังหวัดที่ป่าต้นน้ำถูกทำลาย.

“ลม เปลี่ยนทิศ”



5 กันยายน 2558 หน้า 12

## ยางนครศรีฯนัดรวมตัวร้องรบ.ช่วย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ จ.นครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าวันที่ 16 กันยายน กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเดือดร้อนจากราคายางตกต่ำและจากนโยบายการตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อยืดคืนผืนป่า ในพื้นที่ อ.ชะอวด และ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช จะเดินทางมารวมตัวชุมนุมกัน ณ ตลาดเอกชัย หมู่ 1 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง และมีการติดป้ายบริเวณสี่แยกด้วยว่า “ขอเชิญร่วมกิจกรรมแบ่งกันกินของดีเมืองชะอวด คั่วเนื้อควนหนองหงส์”

แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า การนัดรวมตัวกันครั้งนี้ จะมีการพูดคุยกันชาวกินน้ำ หาข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหายางพารา ปาล์มน้ำมัน และผืนป่า ขณะเดียวกันได้มีคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายประยุทธ์ วรรณพรหม ประธาน นัดประชุมที่โรงแรมฮาร์วาร์ด ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 5 กันยายน เพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในเขตที่ดินของรัฐ จะได้นำข้อสรุปนำเสนอต่อแผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาต่อที่ประชุมใหญ่ต่อไป

6 กันยายน 2558 หน้า 1, 9 (1)

# บักป้อมปลื้มเยือนจีนทะเลภูเขา ขายข้าว-ยาง

## พล.เรือรบ 5 พันล้าน โปะแผนของ 'สมคิด' เอสเอ็มอีร้องขอทุน

พล.เรือรบ 5 พันล้าน  
มิงบประมาณถึง 5 พันล้าน เอา  
มาช่วยแผนกระตุ้น ศก.ระยะสั้น  
ตามนโยบายของ 'สมคิด'  
(อ่านต่อหน้า 9)

**ต่อจากหน้า 1**

**ขายข้าว-ยาง**

**เปิดผลสำรวจเอสเอ็มอีกว่าพันราย**

เมื่อวันที่ 5 กันยายน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 1,054 ตัวอย่างเกี่ยวกับอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจปี 2558 ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และคาดว่าจะได้เสนอต่อรัฐบาลแล้ว ผลการสำรวจพบว่าประมาณการยอดขายภายในสิ้นปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 พบว่าเอสเอ็มอี 20.78% เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้น แต่ 4.55% คาดว่าจะเท่าเดิม และ 45.35% คาดว่ายอดขายจะลดลง เมื่อสอบถามถึง

ความต้องการด้านสินเชื่อ พบว่าส่วนใหญ่ 75.71% ระบุว่า ไม่มีการยื่นขอสินเชื่อ/แหล่งเงินทุน ขณะที่ 24.29% ระบุว่า มีการยื่นขอสินเชื่อ/แหล่งเงินทุน แสดงให้เห็นว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังใช้เงินทุนส่วนตัว และจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้การลงทุนใหม่ และขยายการลงทุนชะลอตัวตามไปด้วย

ด้านความคิดเห็นของเอสเอ็มอีต่อปัญหาและอุปสรรคจากการยื่นขอสินเชื่อ/แหล่งเงินทุนพบว่าส่วนใหญ่ 41.18% เจอปัญหาระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัตินาน รองลงมา 30.39% เอกสารประกอบการขอสินเชื่อมีจำนวนมาก ขณะที่ 23.53% ระบุว่าดอกเบี้ยสูง ที่เหลือประสบปัญหาไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน งบการเงินไม่สมบูรณ์ วงเงินค้ำประกันสูงเกินไป ค่าธรรมเนียมในการกู้สูง และ 6.86% ติดเครดิตบูโร

ด้านวงเงินสินเชื่อประมาณการที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการกู้ยืม พบว่า 23.53% ต้องการน้อยกว่า 5 ล้านบาท สัดส่วน 31.37% ต้องการ 5-10 ล้านบาท ขณะที่ 9.81% ต้องการ 10-15 ล้านบาท 6.86% ต้องการ 15-30 ล้านบาท 8.82% ต้องการ 30-50 ล้านบาท และ 15.69% ต้องการมากกว่า 50 ล้านบาท

**วอนรัฐเข้าถึงเงินทุน-ดอกเบี้ยต่ำ**

รายงานระบุว่า เอสเอ็มอีส่วนใหญ่ 55.31% ไม่ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพการผลิต แต่ 44.69% ประสบปัญหา ซึ่งในจำนวนผู้ที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ 66.03% มีต้นทุนการผลิตสูง ทั้งค่าจ้างแรงงาน ราคาวัตถุดิบ ค่าไฟ ราคาเชื้อเพลิง ด้านการตลาดพบว่า 49.53% ไม่ประสบปัญหาด้านการตลาด ขณะที่ 50.47% ประสบปัญหาด้านการตลาด จำนวนนี้มีถึง 47.93% มีสาเหตุจากความหลากหลายของ

สินค้าในตลาดที่มีอยู่จำนวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้ยาก และ 24.81% มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่จำกัด

ดังนั้นในภาพรวมของเอสเอ็มอีต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาสินค้าราคาแพง ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และควรกระตุ้นการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องแหล่งเงินทุน สินเชื่อ จากสถาบันทางการเงินที่มีดอกเบี้ยถูก และให้วงเงินสูง รวมถึงเข้ามาดูแลในเรื่องขั้นตอนการขอสินเชื่อและความสามารถในการผ่อนผันชำระ อีกทั้งรัฐบาลควรจัดหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขันต่างๆ เนื่องจากมีคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ควรตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้า และควรปราบปรามจับกุมอย่างจริงจัง รวมถึงการช่วยเหลือในเรื่องอัตราภาษี ควรคำนึงถึงรายได้ของผู้ประกอบการเป็นหลัก

**กสอ.เปิดรับเอสเอ็มอีร่วมพัฒนา**

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ระหว่างที่รัฐบาลเตรียมพิจารณากระตุ้นกลุ่มเอสเอ็มอีทั้งมาตรการเพิ่มสภาพคล่องและมาตรการเพิ่มความเข้มแข็งที่คาดว่าจะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 กันยายนนี้ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ก็อยู่ระหว่างเดินหน้าพัฒนาเอสเอ็มอีภายใต้แผนงานที่วางไว้เช่นกัน ล่าสุดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ



## 6 กันยายน 2558 หน้า 1, 9 (2)

ความต้องการของตลาดทั้งสิ้น 2,520 ราย จากนั้นจะคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ ต่อยอดพัฒนาสินค้าออกวางขายในเชิงพาณิชย์ 262 ราย เข้ารับการปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน

นายอาทิตย์ วุฒิบะโร อธิบดี กสอ. กล่าวว่า กสอ.มีแผนพัฒนาเอสเอ็มอีต่อเนื่อง โดยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปลักษณะและดีไซน์ให้ดูทันสมัย ควบคู่ไปกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นสวยงามสะดุดตา เพราะตลาดใหญ่ที่ไทยต้องเตรียมพร้อมคือ อาเซียน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเป็นผู้นำตลาดเออีซีมี 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้ง 3 อุตสาหกรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละมากกว่า 6 แสนล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 9.15 แสนล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมของใช้และของตกแต่งบ้านมูลค่าส่งออกทั่วโลกรวมกันราว 8 หมื่นล้านบาท

“เออีซีถือเป็นโอกาสทองของภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอี คาดว่าหลังก้าวสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2559 มูลค่าการส่งออกในตลาดอาเซียนจะสูงเกิน 2.2 ล้านล้านบาท เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก” นายอาทิตย์กล่าว

### พณ.โปะ5พันล.กระตุ้นระยะสั้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า น.ส.ชุติมา บุญประภัศร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้ทุกกรมทบทวนแผนงานและงบประมาณปี 2559 ให้สอดคล้องกับที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญส่งเสริมตลาดภายใน สร้างรายได้เกษตรกร-เอสเอ็มอี ดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้า รวมทั้งแก้ปัญหาส่งออกติดลบ จะมีการปรับโยกงบประมาณที่ยังไม่เป็นแผนงานระยะสั้นมาให้กับแผนงานระยะสั้นตามนโยบายรัฐก่อน หากไม่เพียงพอให้ยื่นขอขอเพิ่มเติมต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะมีงบประมาณ

เพื่อผลักดันตามแผนงานที่แต่ละกรมเสนอประมาณ 4 พันล้านบาท และเงินกองทุนเพื่อการส่งออกอีก 1 พันล้านบาท โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้สรุปแผนงานใหม่ภายในสัปดาห์หน้า ก่อนนำหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

### หารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง7ก.ย.

ทั้งนี้แผนงานระยะสั้นของกระทรวงพาณิชย์ จะเน้น 1.การแก้ปัญหาการส่งออก 2.การอำนวยความสะดวกทางการค้า 3.ผลักดันการค้าชายแดน 4.ส่งเสริมการค้าบริการ โดยเฉพาะบริการสุขภาพความงาม ภาพยนตร์ แอนิเมชัน ร้านอาหาร และก่อสร้าง และ 5.สร้างช่องทางใหม่ๆ อาทิ ตลาดออนไลน์ อี-คอมเมิร์ซ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี สำหรับตลาดเป้าหมายจะเน้นอาเซียน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง (จีเอ็มเอส) นอกจากไทย ประกอบด้วย จีน เวียดนาม พม่า สปป.ลาว และกัมพูชา รวมทั้งอินเดีย จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน และแอฟริกา สำหรับแนวทางการทำงานจะเน้นการบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน 3 สถาบันในนาม กกร. ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ทั้งในเรื่องโครงการต่างๆ และการค้าออนไลน์

“แต่ละหน่วยงานจะเรียกหารือภาคเอกชนและหน่วยงานนอกกระทรวง เพื่อทำแผนผลักดัน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน โดย รว.พาณิชย์เร่งแผนให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้ทันเข้า ครม. วันที่ 15 กันยายนนี้ ดังนั้นแผนปฏิบัติการหรือเอ็กชันทันทีจะชัดเจนปลายสัปดาห์หน้า” แหล่งข่าวกล่าว

### แก้ค่าครองชีพ-ดันโอท็อป

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าทางกระทรวงพาณิชย์จะเสนอ 4 มาตรการหลักไปยังที่ประชุม ครม. เนื่องจากเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือและดูแลค่าครองชีพแก่ประชาชน มาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร มาตรการผลักดันการส่งออก ที่จะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน เอเชีย และตลาดใหม่อย่างอิหร่าน ปากีสถาน ตลาดกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต (ซีโอเอส) และมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอี เพื่อเป็นส่วนช่วย

ผลักดันการพัฒนาประเทศ อาทิ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) จะมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ด้วย โดยในวันที่ 7 กันยายน ทางกระทรวงพาณิชย์จะได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอไปยัง ครม.ต่อไป

### ‘พาณิชย์’เผยราคาสินค้าลดลง

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าภายหลังจากนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ ได้รับนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการดูแลปัญหาค่าครองชีพของประชาชน กระทรวงพาณิชย์จึงได้ออกตรวจสอบร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีน้ำมัน ตลาดสดทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในภูมิภาค โดยพาณิชย์จังหวัดออกตรวจในเขตอำเภอเมืองและอำเภอโดยรอบของจังหวัดต่างๆ ว่าปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ อาทิ ตรวจสอบราคาสินค้า สำรองภาวะสินค้า ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ตรวจสอบปริมาณและมาตรฐานสินค้า ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด

ซึ่งผลการตรวจสอบภาพรวมพบว่าราคาสินค้าได้ลดลง เนื่องจากที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนตกเพิ่มในหลายพื้นที่ทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรให้เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าซึ่งประสบปัญหาฝนแล้งทำให้ผลผลิตน้อยราคาสินค้าสูง

“สินค้าที่ราคาลดลง อาทิ น้ำมันพืชปาล์มขวด 1 ลิตร จากเดิม 42 บาท ลดลงเหลือ 36 บาท น้ำมันถั่วเหลือง จากเดิม 51-52 บาท ลดลงเหลือ 47-48 บาท นมผงเด็ก น้ยาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก ราคาสินค้าลดลง 10-20% หมูเนื้อแดง จากเดิม 150 บาท/กก. ลดลงเหลือ 140 บาท” นางดวงกมลกล่าว

### คน‘ตาก’คาใจถูกเพิกถอนที่ดิน

ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทำสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ได้ร่วมประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด 97 ราย หลังกลุ่มชาวบ้านที่ครอบครองพื้นที่ถูกเพิกถอนสิทธิในการครอบครองที่ดินมาเป็นของราชพัสดุ จำนวนทั้งหมดกว่า 2,183 ไร่ และมี การคัดค้านต่อต้านการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อไปรังวัดและสำรวจความทรัพย์สินในที่ดินตั้ง



## 6 กันยายน 2558 หน้า 1, 9 (3)

กล่าว จนทำให้ฝ่ายทหารต้องลงพื้นที่ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน

การประชุมครั้งนี้มีฝ่ายปกครอง ฝ่ายป่าไม้ ฝ่ายที่ดินร่วมประชุมด้วย เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะมีหนังสือเข้าไปตรวจสอบปฏิบัติการเข้าดำเนินการสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง และพืชผลเกษตรกรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด โดยจะเข้าไปสำรวจพร้อมๆ กัน หากรายได้ไม่ไปถึงก็ถือว่าหมดสิทธิ์ในที่ดินและกรณีรายได้มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ ก่อนปี 2555 นำมาแจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีราษฎรบางส่วนยินยอมบางส่วนไม่ยินยอม เพราะทางการไม่ชัดเจนในเรื่องของการเยียวยา

สำหรับการพบปะทำความเข้าใจกับชาวบ้านครั้งนี้ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางดูความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และกำชับให้พื้นที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ดินในการรองรับ อย่ายิ่งให้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายเด็ดขาด หากเป็นที่ดินไม่ถูกต้องและมีนายทุนครอบครองขอให้ยึดคืนทันที

### สงขลานครินทร์ประชุมเขตศก.พิเศษ

นายมนชด สุตประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยมติ จ.สงขลา ว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา มีการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการกระจายการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิต มีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ตำบล มี ต.ป่าตองเบซาร์ ต.สำนักขาม ต.สำนักแก้ว และ ต.สะเดา อ.สะเดา ครอบคลุมพื้นที่ 552 ตร.กม. จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้ที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในวันที่ 8 กันยายนนี้ ที่ศูนย์เรียนรู้อาเซียนสะเดา เพื่อวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชนชายแดน กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้อง

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ดินบริเวณในเขต

เศรษฐกิจพิเศษมีราคาขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ร้อยละ 30-35 ส่วนที่ดินใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดาเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 20 มีนายทุนเข้ามากว้านซื้อเพื่อเก็งกำไรและเพื่อการลงทุน ทำให้ที่ดินถูกเปลี่ยนมือไปจำนวนหนึ่ง ยกเว้นที่ดินที่ติดกับถนนกาญจนาภิเษก ช่วงสะเดา-สำนักขาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนายทุนไม่มีการเปลี่ยนมือ

### เขตศก.พิเศษสะเดาเริ่มคืบหน้า

นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวถึงความคืบหน้าในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน อ.สะเดา จ.สงขลา ว่า ในขณะนั้นมีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการลงทุน ส่วนในเรื่องที่ดินซึ่งอยู่ในส่วนของที่ดินราชพัสดุก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

นายสุรพลกล่าวว่า การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำให้เศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ภาคเอกชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกด้าน หากมีการดำเนินการแล้วเสร็จเร็วเท่าไรก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น ขณะนี้ภาคเอกชนในพื้นที่ก็พร้อมให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในทุกด้าน

### ปาล์มเมืองคอนพร้อมรอคำตอบ

นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำจืดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันนี้ปาล์มไม่เคลื่อนไหว เราจะนั่งเพื่อรอคำตอบจากรัฐบาลว่าจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องปาล์มน้ำมันอย่างไร เราจะดูว่าประกาศที่ออกมานั้นได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง และหากว่าภายใน 15 วันแล้วยังเดยก็บอกแล้วว่าเจอกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะเราไม่ได้ทำคนเดียว เรามียางซึ่งเป็นพวกของเราด้วย

“ปาล์มเป็นสุภาพบุรุษมาตลอด เราจะเคารพมติที่ประชุม 15 วัน แน่นนอน ส่วนใครจะลี้ลับปาล์มเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือใครจะฮั้วกับใครในการหลอกรัฐบาลเราไม่สน เราตั้งหลักและเมื่อเรียกร้องรัฐบาลต้องยอมเราและฟังเหตุผล ซึ่งไม่ได้

ประท้วง ต้องแก้ปัญหาให้เราบ้าง ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยแก้ที่ต้นเหตุมักมาแก้ที่ปลายเหตุทุกครั้ง และไม่เคยมุ่งเกษตรกร เกษตรกรไม่ได้จบ ป.4 บางคนมีดีกรีเป็นดอกเตอร์ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้และสื่อสารทางโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช่พวกกวนเมือง” นายสมพรกล่าว

### ‘ประวิตร’เผยเงินรับซื้อข้าว-ยาง

เมื่อเวลา 17.30 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 (บน.2) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังกลับจากประเทศจีนว่า การเดินทางไปครั้งนี้ได้พบและพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีจีนในเรื่องเศรษฐกิจ การก่อสร้างรถไฟฟ้า ข้าว ยางพารา และกล้วย จะนำผลการเยือนครั้งนี้ไปรายงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทราบ โดยเฉพาะการค้าขายพืชผลทางการเกษตรซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยหารือกับจีนในเรื่องดังกล่าวแล้ว จนจีนตอบรับที่จะซื้อข้าวจำนวน 2 ล้านตัน และยางพารา 2 แสนตัน ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย





5 กันยายน 2558 หน้า 16

## เกษตรดีงผู้ประกอบธุรกิจยางขึ้นทะเบียนทั้งระบบ

กรมวิชาการเกษตรมอบกองการยางขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจยางทั่วประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลแปลงขยายพันธุ์ แปลงกล้า แปลงกิ่งต้ายางชำสูง โรงงานทำยาง ผู้ส่งออก-นำเข้า พร้อมรับรองพันธุ์ยางเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางให้เป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตการค้า การแปรรูป และการตลาดยางให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรและเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 กรมวิชาการเกษตรจึงได้มอบหมายให้กองการยางดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยางทั่วประเทศ ประกอบด้วย แปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ได้แก่ แปลงขยายพันธุ์ยาง แปลงกล้า แปลงกิ่งต้ายางชำสูง ทั้งยังขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าหรือส่งออกต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้

ขณะเดียวกันยังขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง ผู้ค้ายาง โรงงานแปรรูปยาง ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาง ห้องปฏิบัติการทดสอบยางของเอกชน นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กองการยางดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและรับรองพันธุ์ยางของภาค

เอกชนที่ยื่นขอให้รับรองพันธุ์ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับยางพันธุ์ดีและตรงตามสายพันธุ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ขณะเดียวกันยังได้ฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ส่งออก นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตยางของประเทศ และสามารถ

ปรับปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ยางและการพัฒนาระบบตลาดยางไทย ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางและทำให้เกษตรกรสามารถขายยางในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานยางให้กับประเทศคู่ค้า และเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น คาดว่า จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้ายางพาราไทยในเวทีการค้าโลกได้

“จำนวนแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาวะราคายางพาราในแต่ละช่วง หากยางมีราคาดี จะมีผู้ประกอบการแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะแปลงขยายพันธุ์ยาง แปลงกล้า และแปลงยางชำสูง ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต้องยื่นขอใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้ากับกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง อนาคตกองการยางได้มีแผนที่จะพัฒนาแปลงขยายพันธุ์ยางให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จในการปลูกสร้างสวนยาง” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว



สศก.คาดได้ข้อสรุปชดเชยส่วนต่างแก้ปัญหาราคายางภายในเดือนนี้ ก่อนเสนอ กนย. (04/09/2558)

นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังนางองค์กรชาวสวนยางเข้าพบพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอำนวยการ ปะติเส ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร สภาการยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยยาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่กำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำและขาดทุนอย่างหนัก

โดยที่ประชุมฯได้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน คือ มาตรการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางเกี่ยวกับราคาคงต่ำขณะนี้ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ดำเนินการให้การยางแห่งประเทศไทยลงไปดู เรื่องการชดเชยส่วนต่างเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยเบื้องต้นได้มีการตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่ายขึ้นมาเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนต่าง คาดว่าคณะกรรมการ 3 ฝ่ายจะสามารถนำเสนอสู่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้ภายในเดือนนี้หรือปลายเดือนนี้ หรืออย่างช้าคือสิ้นเดือนหน้า

"คาดว่าภายในเดือนนี้น่าจะทราบรายละเอียดต่างๆว่าในส่วนที่เราเสนอไป รัฐบาลจะให้ความเห็นชอบออกมาเป็นเงินจำนวนเท่าไรต่อไร่ต่อราย เพราะขณะนี้มาตรการนี้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.3 แสนล้านบาทของท่านรองนายกฯสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ที่ต้องการใส่เม็ดเงินลงไปในพื้นที่เพื่อให้เกิดการกระตุ้น เศรษฐกิจตามนโยบาย...ถ้าชดเชยส่วนต่างจะมีเกษตรกรชาวสวนยางอย่างน้อย 6 ล้านครอบครัวจะได้รับอานิสงส์จากส่วนนี้ สมมติว่าชดเชย 25 ไร่ต่อ 1 ราย ไร่ละ 1,000 บาทเกษตรกรจะได้เม็ดเงินไป 25,000 บาทต่อรายตรงนี้ชาวสวนยางสามารถนำไปเป็นทุนหมุนเวียน ใช้จ่ายเป็นวงจรอีกมหาศาล"นายบุญส่ง กล่าวกับ"อินโฟเควสท์"





- 2 -

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบอีกหลายประเด็น ประกอบด้วย

1. ให้ทุกฝ่ายช่วยกันคิดว่า จะทำอย่างไรให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ จากปัจจุบันต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 64.49 บาท/กก. ได้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงมา

"ประเด็นนี้ต้องใช้หลายมิติ เช่น พันธุ์ยาง ปุ๋ย การจัดการ เฉพาะพันธุ์ยางที่เราใช้อยู่ทั่วประเทศอยู่ที่ 250 กก./ไร่/ปี ค่าเฉลี่ย 64.49 บาท ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ยางพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นสูงถึง 500 กก./ไร่/ปี ต้นทุนจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 30 บาท/กก. เราต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะพันธุ์ยางชนิดนี้มีอยู่แล้วในภาคใต้ ภาคอีสาน"

2. มีการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้วยการทำสวนยางผสมผสาน โดยไม่ยึดปลูกเพียงการทำสวนยางเพียงอย่างเดียวซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากในขณะนี้
3. การดูแลราคาอย่างทั้งระบบ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการตลาดด้วยว่าทำอย่างไรจะให้ราคามีความมั่นคง ยั่งยืน และให้ปลดปล่อยจากราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาดล่วงหน้า ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากกว่าจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร

4. การแปรรูปอุตสาหกรรมยาง การเพิ่มมูลค่า การใช้ยางในประเทศให้มาก ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป
5. ขอให้รัฐบาลวางนโยบายเชิงบังคับให้หน่วยงานราชการใช้ยางในประเทศเพื่อลด รั่วไหลในประเทศลงจากรั่วไหลที่มีอยู่ทั่วประเทศ 4 ล้านตันเศษ เช่นการใช้ยางทำถนนทั้งหมดของประเทศ 6 หมื่นกม.ต่อปี คิดเป็นปริมาณยางที่ต้องใช้ทำถนนราว 2-3 แสนตัน



- 3 -

6. ให้มีการทบทวนมาตรการเดิม 16 มาตรการที่รัฐบาลเคยนำมาใช้ว่าตรงไหนยังไม่สามารถดำเนินการได้ ขาดตกบกพร่องหรือมีปัญหาตรงไหนและนำเสนอ 7.เรื่องให้สถาบันเกษตรกรได้ใช้โรงงานขององค์การสวนยาง (อศย.) ที่ภาคอีสาน 3 โรงงาน และหาดใหญ่ 1 โรง ซึ่งขณะนี้ไม่ได้มีการเดินเครื่อง สร้างทิ้งไว้เฉยๆเปล่าประโยชน์เพื่อจะยกระดับการแปรรูปยางของเกษตรกรไทย

"มาตรการลดชีพพลาย รวมถึงมาตรการอื่นๆ จะช่วยทำให้ชีพพลายหายไปอีกมาก เพราะตอนนี้ราคายางตก ชาวสวนหยุดกรีด คนกรีดก็ไม่ค่อยมีเพราะราคาไม่ดี ทั้งหมดนี้ถ้าทำสำเร็จราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้บ้างแต่ก็ว่าก็ต้องยอม ระบุว่าปัจจุบันประเทศแถบ CLMV ปลูกยางกันมากพื้นที่รวมกันใกล้เคียงกับผลผลิตของประเทศไทย หรือคิดเป็น 1 เท่าตัวของผลผลิตยางประเทศไทย ที่อยู่ที่ 4 ล้านตัน ซึ่งมาตรการที่ว่าอย่างน้อยก็ลดชีพพลายลงไปได้บ้าง" นายบุญสง กล่าว

ส่วนเรื่องการส่งออกขณะนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการโดยตรงและตลาดล่วงหน้า ไม่สามารถไปกำกับอะไรได้เลย แต่ในที่ประชุมก็เห็นว่า จะมีการหารือในส่วนนี้ให้เกิดความเป็นธรรมให้ได้ โดยใช้กลไกของรัฐ คือ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฏระเบียบในการควบคุม เพื่อควบคุม กำกับ ชับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้มีความสมดุล

นายบุญสง กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ประเด็นเหล่านี้ยังต้องมีการหารือเพื่อตักผลึกมาตรการเหล่านี้อีกครั้ง แต่ยังไม่ได้มีการนัดหมายว่าจะประชุมหารืออีกครั้งเมื่อไหร่

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 4 กันยายน 2558)



6 กันยายน 2558 หน้า 16

## เกษตรฯ การ์นตียางพารา “พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251” แชมป์แห่งอาเซียน

กรมวิชาการเกษตรการ์นตียางพารา “พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251” ครองแชมป์แห่งอาเซียน ซึ่งศักยภาพให้ผลผลิตสูงสุด หากสภาพพื้นที่เหมาะสม บวกจัดการดี น้ำยางพุ่งปรืด 500-700 กก./ไร่/ปี เกษตรกรหันใช้เพิ่มขึ้น

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางมีความตื่นตัวในการเลือกใช้ยางพันธุ์มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ โดยเฉพาะยางพารา “พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251” หรือ “อาร์อาร์ไอที251” (RRIT 251) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ประกาศให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อปี 2543 ถือเป็นพันธุ์ยางที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และพื้นที่ปลูกยางใหม่ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้มากกว่าพันธุ์อื่น เนื่องจากยางพันธุ์ดังกล่าวมีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุดของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เชื่อกันว่า สามารถแข่งขันกับพันธุ์ยางของประเทศคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียได้

ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 มีจุดเด่น คือ การเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างเปิดกรีดเจริญเติบโตปานกลาง มีความสม่ำเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก ที่สำคัญยังให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งสูงมาก ในพื้นที่ปลูกยางเดิมให้ผลผลิต 10 ปิกัดเฉลี่ย 462 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM600 ประมาณ 57 % และพื้นที่ปลูกยางใหม่ ให้ผลผลิต 8 ปิกัดเฉลี่ย 343 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 คิดเป็น 59 % นอกจากนี้ ยังมีจำนวนต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งน้อยด้วย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวอีกว่า มีเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายรายนำยางพันธุ์



สถาบันวิจัยยาง 251 ปลูก เช่น พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า หลังเปิดกรีดยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 ให้ผลผลิตน้ำยางสูงถึง 500-700 กิโลกรัม/ไร่/ปี อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรปลูกยางพันธุ์นี้ในสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการแปลงที่ดีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร การ์นตีว่า จะได้ผลผลิตน้ำยางเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกยาง และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกำหนดให้พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 เป็นหนึ่งใน 12 พันธุ์ยางชั้น 1 นับเป็นยางพันธุ์ดีที่ผ่านการทดลองและศึกษาลักษณะต่างๆ อย่างละเอียดแล้ว แนะนำให้ปลูกโดยไม่จำกัดเนื้อที่ปลูก ถือเป็นพันธุ์ยางที่มีศักยภาพสูงสุดของประเทศในขณะนี้ และมั่นใจว่า

เป็นพันธุ์ยางที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียน จึงได้รับความนิยมสูงขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้ยางพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม600 (RRIM600) กลับลดลงเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องอ่อนแอต่อโรคใบร่วงไฟทอปธอรา และโรคใบจุดก้างปลา” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

6 กันยายน 2558 หน้า 5 (1)

บ้านใคร...ใครก็รัก

## ป้ายประกาศ : อย่าคิดว่าไม่สำคัญ



ผู้เขียนเป็นคนบักชี่ได้ สมัยก่อนภาคใต้ภาคเดียวที่ปลูกยางพารา และทำแผ่นยางดิบก่อนขาย ไม่ได้ขายน้ำยางดิบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนื่องจากยางพาราราคาตกภาคใต้ตอนล่างก็ขายน้ำยางดิบกันบ้างแล้ว

ต่างกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในปัจจุบันได้ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก ไม่ทำแผ่นยางดิบขาย แต่ขายน้ำยางแทน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุทุกน้ำยางไปขาย การขนน้ำยางพาราไปขาย หากผู้ที่ขนน้ำยางไม่ระมัดระวัง บางครั้งน้ำยางก็ไหลลงผิวถนน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต

**การประกาศเตือนให้ระมัดระวังพร้อมทั้งกำหนดโทษไว้ด้วยนั้น จึงเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งสมควรได้รับคำชมเชย**

อย่างไรก็ตาม การใช้ถ้อยคำในประกาศก็ต้องระวังและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วย

เพราะนอกจากผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ขนน้ำยางพาราได้

เข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว นักเรียนซึ่งได้เห็นป้ายประกาศนี้ด้วย ก็จะได้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

ที่จริงผู้เขียนก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทยหรอกครับ

**แต่จากการรับราชการมานาน ทำให้เข้าใจว่าการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ต้องการให้อ่านได้อย่างรวดเร็ว นั้น ต้องสั้นกะทัดรัดและได้ใจความ**

ท่านผู้อ่านดูประกาศในภาพประกอบเรื่องดูนะครับ ผู้เขียนได้ตัดชื่อหน่วยงานที่ประกาศออกไป เพราะไม่ใช่สาระที่จะต้องเขียนถึง แม้ว่าการใช้ภาษาดังกล่าวข้างต้น จะพอเป็นที่เข้าใจได้ก็ตาม แต่หลายคนอ่านแล้วก็คงเป็นงง เพราะแทนที่ระบุไว้ว่า "โปรดระวังไม่ให้ น้ำยางไหลลงพื้นถนน"

เป็นการเตือนผู้ที่ขนน้ำยางพาราให้ระมัดระวัง แต่ในประกาศนี้ไปห้ามน้ำยางแทน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะห้ามน้ำยางไม่ให้ไหล ถ้าเจ้าของน้ำยางพาราไม่บรรจุใส่ในภาชนะไว้เป็นอย่างดี

หากจะเปลี่ยนแปลงป้ายเหล่านี้ให้ถูกต้องตรงตามเจตนาได้ ก็เปลี่ยนเถิดครับ แต่หากไม่มีงบประมาณก็ค่อยๆ เปลี่ยนเมื่อป้ายเดิม



6 กันยายน 2558 หน้า 5 (2)

**ข่าวก็ได้ ไม่ว่ากัน**

ไหนดๆ ก็เขียนเรื่องป้ายประกาศข้างถนนแล้ว ก็มีเรื่องที่ต้องเขียนอีก 3-4 เรื่อง

**เรื่องแรก ก็คือป้ายบงบอกถึงสถานที่ท่องเที่ยว**

ป้ายนี้ไม่เหมือนป้ายบอกระยะทางทั่วๆ ไป เพราะเป็นป้ายสีฟ้าสีสวยสะดุดตาจริงๆ

ป้ายบอกระยะทางกรมทางหลวงนั้น จะกำกับจำนวนกิโลเมตรที่จะไปถึงจังหวัดนั้นๆ หรืออำเภอไหนๆ ไว้ด้วย เช่น จังหวัดชุมพร 50 กม.

**ส่วนป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งปกติจะเป็นทางแยกจากถนนสายหลักนั้น ไม่ระบุระยะทางไว้แต่ประการใด**

ผู้ที่ไม่เคยไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนๆ มาก่อน คงไม่กล้าแวะเข้าไปหรือกรับ เพราะไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาในการเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่นั้นๆ นานเท่าไร เวลาที่มีอยู่จะเพียงพอที่จะเข้าชมหรือไม่

**ส่วนราชการไหนที่ทำป้ายเหล่านี้ โปรดช่วยเพิ่มเติมจำนวนกิโลเมตรที่จะเข้าไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นให้ด้วยเถิดครับ**

ไม่เสียงบประมาณในการดำเนินการมากมายนักหรอก เพราะเพียงหนังสือในป้ายนั้นก็ถือโลเมตรจึงจะถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็พอ

**ผลที่ได้รับก็คือประชาชนทราบระยะทางและสามารถคำนวณเวลาว่ามีเวลาเพียงพอที่จะแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่**

**เรื่องที่สอง คือป้ายชื่อตำบล ถนนหรือจังหวัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ**

เคยเห็นป้ายชื่อสี่แยกสี่แยกหนึ่ง ซึ่งเคยใช้ทั้งตัว ร เรือ และ ล ลิง ไม่ทราบว่าจะถูกต้องเขียนอย่างไร เช่น สี่แยกแคราย หรือสี่แยกแคราย ปัจจุบันเข้าใจว่าได้แก้ไขเป็นสี่แยกแครายเรียบร้อยแล้ว

ภาษาอังกฤษกำกับก็เช่นกัน เช่น คำว่า หัวขวง เขียนทั้ง HuaiKhwang และ HuayKwang

ทราบ ว่า ชื่อ เมือง หรือ ชื่อ ถนน เป็น ภาษา อังกฤษ นี้ ราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้บัญญัติ หากหน่วยงานที่จัดทำป้ายสอบถามไปก็น่าจะได้อำนาจที่ถูกต้อง

**เรื่องที่สาม เป็นป้ายประกาศต่างๆ และมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย**

มีป้ายๆ หนึ่งที่เผยแพร่ในไลน์ เขาเขียนว่า

อันตรายห้ามลงเล่นน้ำ

บริเวณนี้

Not dangerous to swim in the area

(มีภาษาประเทศชายแดนด้วย)

ด้วยความปรารถนาดีจาก.....เทศบาล

ตำบล.....

เพื่อนคนไทยนำไปโพสต์โดยเขียนไว้ตอนท้ายของ

ภาพป้ายว่า “คนไทยรอด...ฝรั่งไม่รอด”

แต่คนต่างชาตินำไปโพสต์ต่อ โดยอธิบายไว้ว่า

Thailand : Caution with English Language Signs

In Thai this sign actually says, “Danger, No swimming allowed”

ผู้เขียนไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่โพสต์ในไลน์มากนัก แต่โดยที่ในป้ายระบุว่าเป็นเทศบาลไหนและมีเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดนั้นจึงขอให้ช่วยตรวจสอบว่าป้ายนั้นเป็นความจริงหรือไม่

คำตอบก็คือ ป้ายนี้เป็นป้ายจริงและเคยติดไว้จริง

แต่โชคดีที่ได้ถอนออกไปแล้ว เมื่อ 2 ปีก่อน

ยังมีป้ายในทำนองนี้อีกเยอะมาก แต่ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ จึงไม่ได้นำมากล่าวถึง

เรื่องป้ายนี้ต้องระวังมากๆ ครับ เพราะหากเป็นเช่นกรณีข้างบนนี้ อันตรายจริงๆ

หากเป็นของเทศบาลตำบลหรือ อบต. และต้องการแปลป้ายเป็นภาษาอังกฤษ หากภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ไม่แข็งแรงพอ ก็อาจสอบถามที่สำนักงานจังหวัดของจังหวัดนั้นก็ได้ น่าจะได้คำแปลที่ถูกต้อง

**แต่ที่หนักหนาสาหัสเอากการก็คือคำแปลเป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของส่วนราชการแห่งหนึ่ง เข้าใจว่าผู้แปลคงไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ แปลออกมาแล้วฝรั่งตกใจ**

โชคดีที่ตอนนี้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ลบข้อความนั้นออกไปแล้ว

**สุดท้ายก็คือ ป้ายอาหาร**

เจ้าของร้านหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหาร พยายามจะแปลให้คนต่างชาติเข้าใจ แต่ก็แปลไม่ถูกต้อง เช่น ป้ายยี่ห้ออาหารชิ้นหนึ่งระบุว่า “สาเกเชื่อม” แล้วแปลว่า “Sake Connecting” ดีที่มีภาพประกอบก็ยังพอรู้เรื่องกัน

อย่างนี้ ก็ไม่ว่ากันหรือกรับ เพราะไม่เสียหายมากมายนัก



6 กันยายน 2558 หน้า 5 (3)

ก็หวังว่า ป้ายที่ได้จัดทำขึ้น โดยเฉพาะป้ายประกาศนั้น ขอให้ใช้  
ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งควรจะสั้น กระชับรัดกุมและได้ใจความด้วย  
เพื่อการสื่อสารในการเข้าใจตรงกันทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน และตรง  
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสื่อ

พุทธทรัพย์ มณีศรี  
[puthsup@gmail.com](mailto:puthsup@gmail.com)



7 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (1)

## เงินตอบรับซื้อข้าว-ยาง พณ.ไปะ5พันล้านอุ้มคก.

พณ.โลหรือแผนงานและงบปี'59 มีงบประมาณถึง 5 พันล้าน เอามาช่วยแผนกระตุ้น ศก.ระยะสั้น ตามนโยบายของ'สมคิด' 'บิ๊กป้อม'เผย รม.เงินล้งซื้อข้าว 2 ล้านตัน ยาง 2 แสนตัน (อ่านต่อหน้า 6)

### ต่อจากหน้า 1

### ข้าว-ยาง

#### เปิดผลสำรวจเอสเอ็มอีกว่าพันราย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 1,054 ตัวอย่างเกี่ยวกับอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจปี 2558 ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และคาดว่าจะได้เสนอต่อรัฐบาลแล้ว ผลการสำรวจพบว่าประมาณการยอดขายภายในสิ้นปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 พบว่าเอสเอ็มอี 20.78% เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้น แต่ 4.55% คาดว่าจะเท่าเดิม และ 45.35% คาดว่ายอดขายจะลดลง เมื่อสอบถามถึงความต้องการด้านสินเชื่อ พบว่าส่วนใหญ่ 75.71% ระบุว่า ไม่มีการยื่นขอสินเชื่อ/แหล่งเงินทุน ขณะที่ 24.29% ระบุว่า มีการยื่นขอสินเชื่อ/แหล่งเงินทุน แสดงให้เห็นว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังใช้เงินทุนส่วนตัว และจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้การลงทุนใหม่ และขยายการลงทุนชะลอตัวตามไปด้วย

ด้านความคิดเห็นของเอสเอ็มอีต่อปัญหาและอุปสรรคจากการยื่นขอสินเชื่อ/แหล่งเงินทุนพบว่าส่วนใหญ่ 41.18% เจอปัญหาระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัตินาน รองลงมา 30.39% เอกสารประกอบการขอสินเชื่อมีจำนวนมาก ขณะที่ 23.53% ระบุว่าดอกเบี้ยสูง ที่เหลือประสบปัญหาไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน งบการเงินไม่สมบูรณ์ วงเงินค้ำประกันสูงเกินไป ค่าธรรมเนียมในการกู้สูง และ 6.86% ติดเครดิตบูโร

ด้านวงเงินสินเชื่อประมาณการที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการก็ยังมี พบว่า 23.53% ต้องการน้อยกว่า 5 ล้านบาท สัดส่วน 31.37% ต้องการ 5-10 ล้านบาท ขณะที่ 9.81% ต้องการ 10-15 ล้านบาท 6.86% ต้องการ 15-30 ล้านบาท 8.82% ต้องการ 30-50 ล้านบาท และ 15.69% ต้องการมากกว่า 50 ล้านบาท

#### วอนรัฐเข้าถึงเงินทุน-ดอกเบี้ยต่ำ

รายงานระบุว่า เอสเอ็มอีส่วนใหญ่ 55.31% ไม่ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพการผลิต แต่ 44.69% ประสบปัญหา ซึ่งในจำนวนผู้ที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ 66.03% มีต้นทุนการผลิตสูง ทั้งค่าจ้างแรงงาน ราคาวัตถุดิบ ค่าไฟ ราคาเชื้อเพลิง ด้านการตลาดพบว่า 49.53% ไม่ประสบปัญหาด้านการตลาด ขณะที่ 50.47% ประสบปัญหาด้านการตลาด จำนวนนี้มีถึง 47.93% มีสาเหตุจากความหลากหลายของสินค้าในตลาดที่มีอยู่จำนวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้ยาก และ 24.81% มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่จำกัด

ดังนั้นในภาพรวมของเอสเอ็มอีต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาสินค้าราคาแพง ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และควรกระตุ้นการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องแหล่งเงินทุน สินเชื่อ จากสถาบันทางการเงินที่มีดอกเบี้ยถูก และให้วงเงินสูง รวมถึงเข้ามาดูแลเรื่องขั้นตอนการขอสินเชื่อและความสามารถในการผ่อนผันชำระ อีกทั้งรัฐบาลควรจัดหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขันต่างๆ เนื่องจากมีคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ควรตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้า และ

ควรปราบปรามจับกุมอย่างจริงจัง รวมถึงการช่วยเหลือในเรื่องอัตราภาษี ควรคำนึงถึงรายได้ของผู้ประกอบการเป็นหลัก

#### กสอ.เปิดรับเอสเอ็มอีร่วมพัฒนา

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวหาว่า ระหว่างที่รัฐบาลเตรียมพิจารณากระตุ้นกลุ่มเอสเอ็มอีทั้งมาตรการเพิ่มสภาพคล่องและมาตรการเพิ่มความเข้มแข็งที่คาดว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 กันยายนนี้ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ก็อยู่ระหว่างเดินหน้าพัฒนาเอสเอ็มอีภายใต้แผนงานที่วางไว้เช่นกัน ล่าสุดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งสิ้น 2,520 ราย จากนั้นจะคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ ต่อยอดพัฒนาสินค้าออกวางขายในเชิงพาณิชย์ 262 ราย เข้ารับการปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน

นายอาทิตย์ วุฒิมะโร อธิบดี กสอ. กล่าวว่า กสอ.มีแผนพัฒนาเอสเอ็มอีต่อเนื่อง โดยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และดีไซน์ให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นสวยงามสะดุดตา เพราะตลาดใหญ่ที่ไทยต้องเตรียมพร้อมคือ อาเซียน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยมีศักยภาพเป็นผู้นำตลาดเออีซีมี 3 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้ง 3 อุตสาหกรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละมากกว่า 6 แสนล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 9.15 แสนล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมของใช้และของตกแต่งบ้านมูลค่าส่งออกทำโลกรวมกันราว 8 หมื่นล้านบาท

“เออีซีถือเป็นโอกาสทองของภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอี คาดว่าหลังก้าวสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2559 มูลค่าการส่งออกในตลาดอาเซียนจะสูงเกิน 2.2 ล้านล้านบาท เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนถือถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก”



## 7 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (2)

นายอาทิตย์กล่าว

### พล.โประพัฒน์.กระตุณระยะสั้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้ทุกกรมทบทวนแผนงานและงบประมาณปี 2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้อำนาจโดยมุ่งเรื่องส่งเสริมตลาดภายใน สร้างรายได้เกษตรกร-เอสเอ็มอี ดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้า รวมทั้งแก้ปัญหาส่งออกติดลบ จะมีการปรับโยกงบประมาณที่ยังไม่เป็นแผนงานระยะสั้นมาให้กับแผนงานระยะสั้นตามนโยบายรัฐก่อน หากไม่เพียงพอให้ยื่นขอเพิ่มเพิ่มเติมต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะมียกงบประมาณเพื่อผลักดันตามแผนงานที่แต่ละกรมเสนอประมาณ 4 พันล้านบาท และเงินกองทุนเพื่อการส่งออกอีก 1 พันล้านบาท โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้สรุปแผนงานใหม่ภายในสัปดาห์หน้า ก่อนนำหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

### หารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง 7ก.ย.

ทั้งนี้แผนงานระยะสั้นของกระทรวงพาณิชย์ จะเน้น 1.การแก้ปัญหาการส่งออก 2.การอำนวยความสะดวกทางการค้า 3.ผลักดันการค้าชายแดน 4.ส่งเสริมการค้าบริการ โดยเฉพาะบริการสุขภาพความงาม ภาพยนตร์ แอนิเมชัน ร้านอาหาร และก่อสร้าง และ 5.สร้างช่องทางใหม่ๆ อาทิ ตลาดออนไลน์ อี-คอมเมิร์ซ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี สำหรับตลาดเป้าหมายจะเน้นอาเซียน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง (จีเอ็มเอส) นอกจากไทย ประกอบด้วย จีน เวียดนาม พม่า สปป.ลาว และกัมพูชา รวมทั้งอินเดีย จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน และแอฟริกา สำหรับแนวทางการทำงานจะเน้นการบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน 3 สถาบันในนาม กกร. ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ทั้งในเรื่องโครงการต่างๆ และการค้าออนไลน์

“แต่ละหน่วยงานจะเรียกหารือภาคเอกชนและหน่วยงานนอกกระทรวง เพื่อทำแผนผลักดัน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน โดย รว.พาณิชย์เร่งแผนให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์เพื่อให้ทันเข้า ครม. วันที่ 15 กันยายนนี้ ดังนั้นแผนปฏิบัติการหรือเอ็กชัันแพลนนำ

### จะชัดเจนปลายสัปดาห์หน้า” แหล่งข่าวกล่าว

### แก้ค่าครองชีพ-ดันโอท็อป

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าทางกระทรวงพาณิชย์จะเสนอ 4 มาตรการหลักไปยังที่ประชุม ครม. เนื่องจากเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือและดูแลค่าครองชีพแก่ประชาชน มาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร มาตรการผลักดันการส่งออก ที่จะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน เอเชีย และตลาดใหม่อย่างอิหร่าน ปากีสถาน ตลาดกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต (ซีโอเอส) และมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอี เพื่อเป็นส่วนช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศ อาทิ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) จะมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ด้วย โดยในวันที่ 7 กันยายน ทางกระทรวงพาณิชย์จะได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอไปยัง ครม.ต่อไป

### ‘พาณิชย์’เผยราคาสินค้าลดลง

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าภายหลังจากนางอภิรตี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ ได้รับนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการดูแลปัญหาค่าครองชีพของประชาชน กระทรวงพาณิชย์จึงได้ออกตรวจสอบร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีน้ำมัน ตลาดสดทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในภูมิภาค โดยพาณิชย์จังหวัดออกตรวจในเขตอำเภอเมืองและอำเภอโดยรอบของจังหวัดต่างๆ ว่าปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ อาทิ ตรวจสอบราคาสินค้า สำรองภาวะสินค้า ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ตรวจสอบปริมาณและมาตรฐานสินค้า ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด

ซึ่งผลการตรวจสอบภาพรวมพบว่าราคาสินค้าได้ลดลง เนื่องจากที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนตกเพิ่มในหลายพื้นที่ทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักและปริมาณผลผลิตทางการ

เกษตรให้เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ประสบปัญหาฝนแล้งทำให้ผลผลิตน้อยราคาจึงสูง

“สินค้าที่ราคาลดลง อาทิ น้ำมันพืชปาล์มขวด 1 ลิตร จากเดิม 42 บาท ลดลงเหลือ 36 บาท น้ำมันถั่วเหลือง จากเดิม 51-52 บาท

ลดลงเหลือ 47-48 บาท นมผงเด็ก น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก ราคาลดลง 10-20% หมูเนื้อแดง จากเดิม 150 บาท/กก. ลดลงเหลือ 140 บาท” นางดวงกมลกล่าว

### คน‘ตาก’คาใจถูกเพิกถอนที่ดิน

ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทำสลายนต์ อ.แม่สอด จ.ตาก พล.ต.นพพร เรืองจันทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังเรศวร ได้ร่วมประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด 97 ราย หลังกลุ่มชาวบ้านที่ครอบครองพื้นที่ถูกเพิกถอนสิทธิในการครอบครองที่ดินมาเป็นของราชพัสดุ จำนวนทั้งหมดกว่า 2,183 ไร่ และมีการคัดค้านต่อต้านการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อไปรังวัดและสำรวจความทรัพย์สินในพื้นที่ดังกล่าว จนทำให้ฝ่ายทหารต้องลงพื้นที่ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน

การประชุมครั้งนี้มีฝ่ายปกครอง ฝ่ายป่าไม้ ฝ่ายที่ดินร่วมประชุมด้วย เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะมีหนังสือเข้าโปรดตรวจสอบปฏิบัติการเข้าดำเนินการสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง และพืชผลเกษตรกรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสลายนต์ โดยจะเข้าไปสำรวจพร้อมๆ กัน หากรายได้ไม่ไปถึงถือว่าหมดสิทธิในพื้นที่และกรณีรายได้มีเอกสารสิทธิใดๆ ก่อนปี 2555 นำมาแจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีราษฎรบางส่วนยินยอมบางส่วนไม่ยินยอม เพราะทางการไม่ชัดเจนในเรื่องของการเยียวยา

สำหรับการพบปะทำความเข้าใจกับชาวบ้านครั้งนี้ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางดูความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และกำชับให้พื้นที่ซึ่งร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินในการรองรับ อย่าให้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายเด็ดขาด หากเป็นที่ดินไม่ถูกต้องและมีนายทุนครอบครองขอให้ยึดคืนทันที

### สงขลานัดประชุมเขตศก.พิเศษ

นายมนต์ล สุตประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยที่ จ.สงขลา ว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาจะมีการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการกระจายการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิต มีการประกาศเขต





7 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (3)

เศรษฐกิจพิเศษ 4 ตำบล มี ต.ป่าดงเขารัตน์ ต.สำนักขาม ต.สำนักแต้ว และ ต.สะเดา อ.สะเดา ครอบคลุมพื้นที่ 552 ตร.กม. จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้ที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในวันที่ 8 กันยายนนี้ ที่ศูนย์เรียนรู้อาเซียนสะเดา เพื่อวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชนชายแดน กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องรายงานข่าวแจ้งว่า ที่ดินบริเวณในเขต

เศรษฐกิจพิเศษมีราคาขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ร้อยละ 30-35 ส่วนที่ดินใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดาเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 20 มีนายทุนเข้ามากว้านซื้อเพื่อเก็งกำไรและเพื่อการลงทุน ทำให้ที่ดินถูกเปลี่ยนมือไปจำนวนหนึ่ง ยกเว้นที่ดินที่ติดกับถนนกาญจนาภิเษกในช่วงสะเดา-สำนักขาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนายทุนไม่มีการเปลี่ยนมือ

### เขตศก.พิเศษสะเดาเริ่มคืบหน้า

นายสุรพล กำปาลานนท์ อดีตนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวถึงความคืบหน้าในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน อ.สะเดา จ.สงขลา ว่า ในขณะนั้นมีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการลงทุน ส่วนในเรื่องที่ดินซึ่งอยู่ในส่วนของที่ดินราชพัสดุนั้นยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

นายสุรพลกล่าวว่า การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำให้เศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ภาคเอกชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกด้าน หากมีการดำเนินการแล้วเสร็จเร็วเท่าไรก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น ขณะนี้ภาคเอกชนในพื้นที่ก็พร้อมให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในทุกด้าน

### ปาล์มเมืองคอนพร้อมรอคำตอบ

นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันนี้ปาล์มไม่เคลื่อนไหว เราจะนั่งเพื่อรอคำตอบจากรัฐบาลว่าจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องปาล์มน้ำมันอย่างไร เราจะดูว่าประกาศที่ออกมานั้นได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง และหากว่าภายใน 15 วันแล้วยังเลยก็บอกแล้วว่าเจอกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะเราไม่ได้ทำคนเดียว เรายังมีซึ่งเป็นพวกของเราด้วย

“ปาล์มเป็นสุภาพบุรุษมาตลอด เราจะเคารพมติที่ประชุม 15 วัน แน่แน่นอน ส่วนใครจะลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือใครจะชกกับใครในการหลอกรัฐบาลเราไม่สน เราตั้งหลักและเมื่อเรียกร้องรัฐบาลต้องยอมเราและฟังเหตุผล ซึ่งไม่ได้ประท้วง ต้องแก้ปัญหาให้เราบ้าง ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยแก้ที่ต้นเหตุมักมาแก้ที่ปลายเหตุทุกครั้ง และไม่เคยฟังเกษตรกร เกษตรกรไม่ได้จบ ป.4 บางคนมีดีกรีเป็นดอกเตอร์ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้และสื่อสารทางโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช่พวกกวนเมือง” นายสมพรกล่าว

### ‘ประวิตร’เผยเงินรับซื้อข้าว-ยาง

เมื่อเวลา 17.30 น. ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 (บน.2) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังกลับจากประเทศจีนว่า การเดินทางไปครั้งนี้ได้พบและพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีจีนในเรื่องเศรษฐกิจ การก่อสร้างรถไฟฟ้า ข้าว ยางพารา และกล้วย จะนำผลการเยือนครั้งนี้ไปรายงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทราบ โดยเฉพาะ

การค้าขายพืชผลทางการเกษตรซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยหารือกับจีนในเรื่องดังกล่าวแล้ว จนจีนตอบรับที่จะซื้อข้าวจำนวน 2 ล้านตัน และยางพารา 2 แสนตัน ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย

7 - 9 กันยายน 2558 หน้า 25



**ลดราคา** - ผู้ประกอบการเพาะพันธุ์กล้ายางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง ยอมลดราคาจำหน่ายกล้ายางลงมาถึง 40% เพื่อระบายสต็อกเก่าออกไป และนำรายได้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยกล้ายางตาเขียวเหลือเพียงต้นละ 5-6 บาท ยางขาวต้นละ 20 บาท

## พันธุ์ยางขายไม่ออกยอดหล่น 70% ตรังแห่คัมพ์ราคาเร่งไล่สต็อกเก่า

กล้าพันธุ์ยางพาราเมืองตรังตั้งเวทยอดขายดิบ 50-70% เหตุราคาขายทั้งระบบไม่กระตือรือร้นเมล็ดพันธุ์ปลูกผู้ประกอบการหันมาส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์-แปรรูปใช้ในประเทศแทนการส่งออกชะลอตัว

นายภราดร นุชิตศิริภัทรา รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง และเจ้าของแปลงยางพันธุ์ดีนายชาติ ผู้ผลิตต้นกล้าพันธุ์ยางรายใหญ่ของจังหวัดตรัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สถานการณ์การจำหน่ายพันธุ์ยางพาราของจังหวัดตรังในช่วงนี้ถือว่าเจียบเหงา แม้จะเป็นช่วงฤดูฝนที่เกษตรกรจะนิยมปลูกยางพาราใหม่ แต่ก็ไม่ทำให้ยอดขายกล้ายางพาราเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันที่ยอดขายโดยรวมลดลงไม่น้อยกว่า 50%

“สาเหตุหลักน่าจะมาจากราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงนี้ราคานำยางสดกิโลกรัมละ 37-40 บาท และยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 40 บาทต้น ๆ ซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าต่ำมาก ส่งผลกระทบต่อยอดขายชาวสวนยางไม่เพียงพอสำหรับการ

ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลง ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ในจังหวัดเจียบเหงาตามไปด้วย และสาเหตุที่สำคัญอีกอย่างคือ นโยบายภาครัฐที่ต้องการลดพื้นที่การปลูกยาง และส่งเสริมให้ชาวสวนยางไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน จึงทำให้ความต้องการกล้ายางลดน้อยลง”

นายภราดรกล่าวว่า ผู้ประกอบการเพาะพันธุ์กล้ายางพารา ต้องปรับตัวเพื่อระครองให้ธุรกิจอยู่ได้ โดยหันมาขายกล้าสต็อกเก่าที่มีอยู่ให้หมดไปก่อน เพราะแต่ละรายจะมีสต็อกเก่าค้างอยู่จำนวนมาก ผู้ประกอบการบางรายจะมีบริการจัดส่งให้

ถึงสวนด้วย นอกจากนี้ ยังมีการคัมพ์ราคาลงไม่น้อยกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงที่ยางราคาดี โดยราคากกล้ายางตาเขียวต้นละ 5-6 บาทไปจนถึง 20 บาท ส่วนยางขาวราคาประมาณต้นละ 20 บาทไปจนถึง 60 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์และคุณภาพ

ในส่วนของแนวโน้มตลาดนั้นคงต้องใช้ระยะเวลาอีกไม่น้อยกว่า 3-5 ปีจึงจะกลับมามีเสถียรภาพเหมือนเดิม แต่ก็ต้องดูปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ

ด้วย ทั้งด้านราคา นโยบายของภาครัฐ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโลกว่าจะเป็นไปในทิศทางใด แต่สิ่งจำเป็นในช่วงนี้คือ เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการหาอาชีพเสริมทดแทนรายได้ จากยางพาราเพียงอย่างเดียว อีกทั้งภาครัฐควรหันมาส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการแปรรูปใช้ในประเทศให้มากขึ้น ไม่พึ่งพาการส่งออกเพียงอย่างเดียว

ด้านนายวรรณ ชัยช่วง เจ้าของแปลงยางพันธุ์ดี สีแสดต้นสมอ อ.เมือง จ.ตรัง เปิดเผยว่า ช่วงนี้กล้าพันธุ์ยางขายยากมาก ยอดขายลดลงไปกว่า 70% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพราะเศรษฐกิจไม่ดีเนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ ชาวบ้านมีกำลังซื้อน้อย และรัฐบาลก็ส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ทำให้ราคาต้นกล้ายางตกต่ำไปกว่าครึ่ง เช่น ยางพันธุ์ 600 จากเดิมราคาต้นละ 40 บาท ลดเหลือเพียง 15 บาท บางแห่งยอมขายต่ำกว่านี้ ทั้ง ๆ ที่ต้นทุนการผลิตต้นละประมาณ 10 บาท ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องหันมาทำระบบครบวงจร ทำเองขายเอง ไม่พึ่งแรงงานภายนอกจึงจะอยู่ได้



**แกนนำสวนยางกระบี่จี้รัฐเร่งแก้ราคายางตกต่ำ (04/09/2558)**

แกนนำชาวสวนยางกระบี่ จี้ รัฐเร่งแก้ปัญหาราคายางตก ระบุ ภาครัฐ ให้เวลา 15 วัน ออกเคลื่อนไหวแน่

นาย สุคนธ์ สวัสดิ์ศิริภรณ์ แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดกระบี่ และเป็น ส.อบจ.เขตอำเภอเขาพนม กล่าวว่า ขณะนี้ราคายางพาราได้ตกต่ำลงอย่างหนักในรอบ 50 ปี ขณะที่ราคาสินค้าอื่น ๆ ทั้งด้านอุปโภคบริโภคไม่มีการปรับลดลง มีแต่ปรับขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้และปุ๋ยสำหรับการเกษตร ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง เพราะเงินไม่พอจ่าย ปัญหาอาชญากรรม สังคม จะตามมา จึงขอให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับราคาขึ้นมาโดยเร็วที่สุด

นายสุคนธ์ กล่าวอีกว่า หลายแนวทางสามารถแก้ไขปัญหาราคายางได้ เช่น การนำยางมาทำถนน ซึ่งต้องทำทันที เพราะที่ผ่านมา ก็มีนโยบายออกมาแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการให้เกิดรูปธรรม ส่วนแนวทางการเคลื่อนไหวเรียกร้องนั้น ขณะนี้ทางแกนนำแต่ละจังหวัดได้หารือกัน และให้เวลารัฐบาล 15 วัน หากไม่เร่งดำเนินการหลังจากนี้ เชื่อว่า จะมีเกษตรกรออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องแน่นอน เพราะเป็นเรื่องของปากท้อง และความเป็นอยู่

ที่มา : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น (วันที่ 4 กันยายน 2558)



7 กันยายน 2558 หน้า B 12

## หลังการทรวง

■ สี่ตา

# เดาใจยาก

โศรมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยามนี้ อาจผิดหู  
ผิดตา บรรยากาศไม่ครึกครื้น ผิดวิสัยฤดูโยกย้าย

**พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รัฐมนตรีคนใหม่มาพร้อมมร  
ในใจ ลู่วิ่งจึงไม่ปกติ แม้ว่าตำแหน่งปลัดกระทรวงจะมีตาอยู่  
วิ่งมาจากไหนมาयरูปาดหน้าแข้งไปแล้ว

แต่ระนาบอธิบดีนั้นยังมีอีกหลายคนทีเกษียณปีนี้

ผู้บริหารหลายรายที่วิ่งขึ้นลงประชุมกับ พล.อ.ฉัตรชัย  
ที่ราชดำเนิน แต่ละคนหน้าเขียวแห้ง แล้งหนัก

โฉนดมีนายใหม่ ไม่ร่าเริงแจ่มใส ทำคะแนนนิยมเพื่อได้  
ขึ้นบันได 9 ชั้น “โธ่...น้องช่วงนี้ ทำคะแนนอะไรกันดี ผู้  
บริหารแต่ละคน เข้าหน้ารัฐมนตรีแทบไม่ติด เดใจท่านยาก  
งานนะพี่อยากทำ แต่ดูท่านายจะไม่ปลื้มกับคนกระทรวงนี้  
เท่าไร วิ่งได้ขอวิ่งเป็นผู้ตรวจฯ แล้วกัน โธ่...”



7 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (1)

## คืบหน้า 'รถมือสอง' ดันส่งออก ไอเดียบนคั้ง

สั่งเร่งศึกษาก่อนลุย  
ปักธงไม่ขึ้นเอ็นจีวี  
รธน. ล่มไร้ผลกระทบ  
สภาหอ-ส.อ.ท. ประสานเสียง สปช.  
โหวตคว่ำร่าง รธน. ไม่มีผลต่อเศรษฐกิจ-  
ความเชื่อมั่น (อ่านต่อหน้า 6)

### ต่อจากหน้า 1

### ขุนคั้ง

#### สภาหอฯ ยันตีตรรก. ไม่กระทบศก.

เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชน และภาคเอกชนยังคงมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลอยู่ เพราะความมั่นคงนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ดังนั้น トラบที่ประเทศอยู่ในภาวะสงบ ปราศจากความขัดแย้งทางการเมือง มีความมั่นคงทางการเมืองสูง ก็จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของภาคเอกชน

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ที่ปรึกษากฎหมายสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ สปช. โหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชน เพราะที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านอยู่แล้ว ส่วนผลต่อเศรษฐกิจนั้นต้องไปดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมากกว่า โดยตนเห็นว่ายังไม่ค่อยตรงจุดเท่าที่ควร ทั้งการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพราะขณะนี้เอสเอ็มอีต้องการตลาดเพื่อขายสินค้ามากกว่าเงินกู้เพื่อการผลิต หากมีเงินกู้ในการผลิตแต่ไม่สามารถระบายสินค้าได้ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัจจุบันตลาดทั้งในประเทศและตลาดส่งออกมีกำลังซื้อลดลง จึงเป็นปัญหาหลักที่ต้องเร่งหาตลาดใหม่

#### ส.อ.ท. ยันเอกชนยังเชื่อมั่นรบ.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ที่ สปช. โหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญส่งผลให้การเลือกตั้งล่าช้าออกไปนั้น ต้องจับตาดูโรคเมปของรัฐบาลว่าจะขยายอายุรัฐบาลไปถึงช่วงใด ซึ่งยังไม่มียุทธศาสตร์ต่อเศรษฐกิจเท่าใดนัก ขณะนี้ภาคเอกชนยังคงมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลอยู่ เนื่องจากความเชื่อมั่นของภาคเอกชนส่วนใหญ่มาจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมากกว่า หากดำเนินนโยบายได้อย่างดี ภาคเอกชนก็ยังเชื่อมั่นต่อไป

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรณีที่ สปช. โหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องดีที่จจะรับร่างรัฐธรรมนูญที่ยังมีปัญหาและอาจนำไปสู่ความแตกแยกทางสังคม ต่างประเทศให้ความสำคัญกับความไม่สงบทางการเมืองมากกว่าสำหรับตลาดหุ้นจากสถิติที่ผ่านมา ผลกระทบด้านการเมืองจะมีผลน้อยกว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาวะต่างประเทศ

น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ สปช. ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นเอกชนมาก

นัก เพราะคาดหมายไว้อยู่แล้วว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งระยะเวลาระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ รัฐบาลจะได้มีเวลากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะใกล้ขึ้นก่อน

#### คลังเล็งคืนภาษีส่งออก รถมือสอง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นายอภิศักดิ์ ดันตีวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ศึกษามาตรการที่จะช่วยผลักดันให้รถยนต์มือสองส่งออกต่างประเทศเพื่อบ้านได้มากขึ้น เพราะขณะนี้จำนวนรถยนต์มือสองในตลาดมีจำนวนมาก หากรัฐบาลมีนโยบายปลดล็อกเงื่อนไขโครงการรถยนต์คันแรกให้ขายหรือเปลี่ยนมือรถยนต์ได้น้อยกว่า 5 ปี ปริมาณรถยนต์มือสองจะเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้น หากผลักดันส่งออกมากขึ้นจะช่วยลดปริมาณรถยนต์มือสองในไทยได้

นายรังสรรค์กล่าวว่า ปัจจุบันราคาตลาดมือสองของไทยแพงกว่ารถมือสองจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือจีน ทำให้รถมือสองของไทยไม่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ เพราะราคารถรวมภาษีที่จัดเก็บจากการซื้อครั้งแรกแล้ว ทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวก) ดังนั้นหากจะส่งเสริมให้ส่งออก รถมือสอง จำเป็นต้องคืนภาษีดังกล่าวให้ผู้ส่งออกเพื่อลดราคาตลาดลง ในลักษณะเดียวกับรถใหม่ที่ส่งออกจะไม่เสียภาษี ทั้งนี้ ต้องดูว่าราคาส่งออก รถยนต์ควรอยู่ระดับใดเพื่อให้แข่งขันได้ ในการคืนภาษีส่งออก รถยนต์มือสองนั้นจะต้องมีสูตรคำนวณ และขึ้นอยู่กัอายุของรถแต่ละคันด้วย โดยผู้ส่งออกสามารถนำมายื่นขอเคลมคืนภาษีได้

"ต้องคิดสูตรการขอเคลมคืนภาษีคืนกับผู้ส่งออกว่ารถยนต์แต่ละปีควรคืนภาษีอัตราเท่าใด หรือมีสูตรคิดที่จะทำให้ผู้บริโภค รถยนต์มือแรกไม่ได้เป็นผู้แบกรับต้นทุนเพียงคนเดียว จะพยายามสรุปให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้" นายรังสรรค์กล่าว



## 7 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (2)

### ขงลดภาษีเอสเอ็มอีเหลือ10%

นายรังสรรค์กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ ครม.พิจารณาวันที่ 8 กันยายนนี้ โดยจะลดอัตราภาษีเอสเอ็มอีลงเหลือ 10% จาก 15% ของกำไรสุทธิ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม การลดอัตราภาษีดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ประกอบการต้องทำบัญชีเล่มเดียว เพื่อแสดงรายได้ในการชำระภาษีต่อกรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรจะช่วยจัดทำโปรแกรมบัญชีแบบง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนเอสเอ็มอีที่ยังไม่สามารถทำบัญชีรายได้และรายจ่ายได้อย่างถูกต้อง

นายรังสรรค์กล่าวว่า นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทำบัญชีเล่มเดียวในการขอสินเชื่อ เพื่อสอบยืนยันในการยื่นชำระภาษีอย่างถูกต้องด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลมีรายได้ภาษีจากเอสเอ็มอีประมาณ 3 หมื่นล้านบาทต่อปี หากลดภาษีลงเหลือ 10% จะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 5 พันล้านบาทต่อปี สำหรับข้อเสนอริบโทษกรรมภาษีให้กับเอสเอ็มอีนั้นเห็นว่าไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาเคยใช้แนวทางนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าระบบแต่ไม่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสมัครใจเข้าระบบภาษีอย่างครบถ้วนได้

### 'บักโย่ง'เบรกขึ้นราคา'เอ็นจีวี'

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 7 กันยายน จะยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) แต่จะพิจารณาโครงสร้างราคาว่าปัจจุบันเป็นเท่าไร เมื่อเทียบกับต้นทุนราคาตลาดโลก ขณะเดียวกันจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงต้นทุนราคา และความจำเป็นในการลดตัวราคาที่ต้องสะท้อนต้นทุนตลาดโลก ปัจจุบันรัฐบาลอุดหนุนราคามานาน ประชาชนอาจสงสัยว่าเมื่อราคาตลาดโลกสูงแล้วทำไมยังต้องขึ้นเอ็นจีวีอีก ยืนยันการอุดหนุนกลุ่มผู้ประกอบการโดยสาธารณะยังมีอยู่แน่นอน

หลังจากข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ในการประชุม กบง.วันที่ 7 กันยายน เดิมกระทรวงเตรียมเสนอ พล.อ.อนันตพร ให้ปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีแบบลอยตัว คือเพิ่ม

ประมาณ 1 บาท/กิโลกรัม (กก.) จากปัจจุบันกำหนดราคาจำหน่ายอยู่ที่ 13 บาท/กก. ขณะทีกลุ่มผู้ประกอบการรถสาธารณะจำหน่ายที่ 10.50 บาท/กก. เพราะมั่นใจว่าราคาที่จะเพิ่มขึ้นจะไม่กระทบค่าครองชีพมากนักเนื่องจากเป็นนโยบายที่นายณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดำเนินการไว้ แต่ พล.อ.อนันตพรมีนโยบายชะลอการปรับราคาไว้ก่อน เพราะกังวลแรงต้าน

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ราคาพลังงานที่ลดลงมากทำให้ก่อนหน้านีกระทรวงคมนาคมปรับลดค่าโดยสารทุกประเภทลงทั้งหมด เหลือเพียงค่าโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แต่คงปรับลดไม่ได้เพราะขณะนี้ค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนถึงครึ่งหนึ่ง ขสมก.ต้องแบกรับภาระการขาดทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน

### พาณิชย์แบ่ง4ทีมดูแลสินค้า

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้หมายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกำกับกระทรวงพาณิชย์ดูแลราคาสินค้าใน 2 ส่วน คือสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และราคาสินค้าที่ตกต่ำนั้น เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์จัดทีมทำงานระดับผู้บริหารกระทรวง 4 ทีม แต่ละทีมจะมีรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยเป็นประธานและคาดว่าจะตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีเข้ามาช่วยเหลือ

นายสุวิทย์กล่าวว่า ทั้ง 4 ทีมจะดูแลงานด้านต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศ และจะหมุนหรือผลัดกันดูแลแต่ละเรื่องไป ทีมหนึ่งจะไม่ได้ดูแลงานด้านเดียว ซึ่งการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น คงจะไม่ใช่เฉพาะดูแลเรื่องกลไกราคาอย่างเดียวเพราะคงไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ แต่จะต้องดูไปถึงเรื่องความทั่วถึงของสินค้า สอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์เริ่มไว้แล้ว เช่น แคมเปญฉลาดซื้อประหยัดใช้

"นายกฯยังสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ และให้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม โดยประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน จะดำเนิน

การให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน" นายสุวิทย์กล่าว

### ชี้ขายยางให้เงินไม่ช่วยดันราคา

นายวิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การที่รัฐบาลแจกเงินเพื่อขายยาง 2 แสนตันว่า เชื่อว่าจะมีผลในระยะสั้นๆ แต่จะไม่ทำให้ราคาขายสูงขึ้นไป เพราะยังมีผลผลิตใหม่ออกมาต่อเนื่องทดแทนสต็อกยางเก่าที่ขายไม่ได้ ปัญหาหลักคือ ผลผลิตในประเทศยังสูงขึ้นไป 10 ปีที่ผ่านมาไทยปลูกยางเพิ่มขึ้นถึง 10% อีกทั้งต่างประเทศก็ปลูกยางมากขึ้น และราคาน้ำมันดิบที่ลดลงส่งผลต่อราคายางด้วยเชื่อว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ หากจะแทรกแซงราคายางอาจทำได้ แต่ต้องใช้งบประมาณมาก

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมาชิษสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่นำยางจากสต็อกรัฐบาลไปขาย ควรนำยางมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศมากกว่า เช่น นำมาสร้างถนน หรือนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม สำหรับปัญหาราคายางตกต่ำ ขณะนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาแล้วโดยรวบรวมข้อมูล ทั้งการโค่นยางเก่า การแปรรูปยาง การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการหาซื้อสรุปถึงมาตรการชดเชยส่วนต่างราคายางด้วย ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัยให้ได้สรุปภายในเดือนตุลาคมนี้

### สวนยางร้องขอใช้มุลภัณฑ์กันชน

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายทวีศิลป์ ประทีป คณะกรรมการภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีรัฐบาลแถลงว่าเงินพร้อมรับซื้อยางพาราและปาล์มนั้น รัฐบาลหมดเวลาคุยเรื่องการส่งออกแล้ว เนื่องจากสภาพเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันแยมมาก ราคายางแห้งวันนี้ 3 กก.ราคา 100 บาท รัฐบาลควรแก้ปัญหาเร่งด่วนก่อน โดยดึงโครงการมุลภัณฑ์กันชนออกมาชื้อน้ำตลาดราคายางพาราในราคาที่เกษตรกรพอจะอยู่ได้ก่อน คือ กก.ละ 65.25 บาท ไม่ใช่ไปไรด์โชว์ประเทศจีนหรือต่างประเทศแล้วมาบอกหาตลาดส่งออกยางให้แล้ว แต่ให้นำโครงการมุลภัณฑ์กันชน 108 ตลาคออกมาใช้ก่อน รวมทั้งชดเชยปัจจัยการผลิตใช้ควบคู่กันไปด้วย ไม่



7 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (3)

อย่างนั้นเกษตรกรอยู่ไม่ได้ และคงต้องลุกขึ้น  
อีกครั้งในเร็วๆ นี้

“ส่วนที่รัฐบาลจะปล่อยงบประมาณกระตุ้น  
เศรษฐกิจลงสู่ระดับรากหญ้า เชื่อว่าเงินไม่  
ถึงมือเกษตรกรแน่นอน บางชุมชนกองทุน  
หมู่บ้านล้มเหลวไปแล้ว เกษตรกรเสียเครดิต  
กับกองทุนหมู่บ้านไปแล้ว คนที่ได้กู้จริงๆ จะ  
เป็นคนที่อยู่รอบข้างคณะกรรมการกองทุน  
หมู่บ้านเท่านั้น งบดังกล่าวไม่กระจายทั่วถึง  
เกษตรกรระดับรากหญ้า” นายทวีศิลป์กล่าว

### จีเร่งระบายสต็อกน้ำมันปาล์ม

นายณภัทร ชัยสงคราม ประธานสมาพันธ์  
ลานเทปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า  
ระยะนี้ของทุกปีราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันดิบ  
อยู่ที่ 5-6 บาท/กก.แต่ปีนี้ราคารับซื้อหน้าลาน  
ลงเหลือ 2.60 บาท/กก. หน้าโรงงานสกัด  
2.80 บาท/กก. หลังจากกลุ่มลานเท (ผู้รับซื้อ  
รวบรวม) เคลื่อนไหวทำให้ขยับขึ้น กก.ละ 50  
สตางค์ ราคาหน้าลานเทอยู่ที่ 3.10 บาท/กก.  
และหน้าโรงงาน 3.30 บาท/กก. แต่ยังไม่พ้น

ถูกตรึงราคาโดยอ้างว่าเบอร์เซ็นต์น้ำมัน อีกส่วน  
หนึ่งมาจากน้ำมันปาล์มในประเทศล้นสต็อก  
ที่ 500,000 ตัน จากปกติสำรองไว้ 200,000  
ตัน เกินไป 300,000 ตัน เนื่องจากนำเข้าจาก  
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ภาครัฐต้อง  
เร่งระบายสต็อก โดยส่งไปโรงผลิตไฟฟ้ายอม  
ลดกำไรลงบ้างคาดว่า 4-5 เดือนสต็อกที่เกิน  
จะหมดไปและต้องไม่ให้นำเข้ามาอีก

“เป็นเรื่องแปลกที่ช่วงผลผลิตปาล์มขาด  
ตลาดแต่ราคากลับตก และช่วงฤดูดิบขาด

แต่น้ำมันกลับล้นสต็อก หากไม่เร่งแก้ไขอีก  
2-3 เดือนข้างหน้าผลผลิตปาล์มจะออกมา  
มาก จะเดือดร้อนมากขึ้น” นายณภัทรกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ในเร็วๆ นี้ สมาพันธ์  
ลานเทปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี จะเป็น  
เจ้าภาพเชิญสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่ง  
ประเทศไทย, สมาคมชาวสวนปาล์มในภาค  
ใต้, สภาเกษตรกรภาคใต้ พร้อมตัวแทนหน่วย  
งานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 ร่วม  
หารือแก้ปัญหาการกดราคาซื้อปาล์ม